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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2566  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสวาท ศรีกุดค้าว ประธานสภาฯ สวาท ศรีกุดค้าว  
2 นายเคนมา โคตุระพันธ์ รองประธานสภาฯ เคนมา โคตุระพันธ์  
3 นายเมธา  นนทมาตย์ เลขานุการสภาฯ  ลา 
4 นายเพ็ง สีสุท า ส.อบต.หมู่ที่ 1 เพ็ง สีสุท า  
5 นายสรวิทย์ สิบศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 2 สรวิทย์ สิบศิริ  
6 นางวิลาวัลย์ สิงห์สั่งถ  า ส.อบต.หมู่ที่ 3 วิลาวัลย์ สิงห์สั่งถ  า  
7 นางอรพิศ เพ่ิมขึ น ส.อบต.หมู่ที่ 4 อรพิศ เพ่ิมขึ น  
8 นายธนกฤต ศรีทอง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ธนกฤต ศรีทอง  
9 นายสมพิต พิมรินทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 6 สมพิต พิมรินทร์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ด.ต.บุญเส็ง แสนณรงค์ นายก อบต.กุดค้าว บุญเส็ง แสนณรงค์  
2 นายรณฤทธ์ อุทุมพร รองนายก รณฤทธ์ อุทุมพร  
3 นายสมร เฉิดฉาย รองนายก สมร เฉิดฉาย  
4 นายวิชิน เนาว์นวล เลขานุการนายก วิชิน เนาว์นวล  
5 นายสิทธิชัย สิริโชติกุลชัย หัวหน้าส านักปลัด สิทธิชัย สิริโชติกุลชัย  
6 นางสุภารัตน์ ปักไคหัง ผอ.กองคลัง สุภารัตน์ ปักไคหัง  
7 นายพิพงศักดิ์ พลชารี ผอ.กองช่าง พิพงศักดิ์ พลชารี  
8 นางสาวกชพร ไชยขันธุ์ นักวิเคราะห์ฯ กชพร ไชยขันธุ์  
9 นายพรรณตรี ชมเชี่ยวชาญ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป พรรณตรี ชมเชี่ยวชาญ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2566 ครั้งที่ 1 

วันที่  10  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว 
........................................................................... 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั งที่ 1/2566 ตาม 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
   1.2 รายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว     
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565  ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ...............
    
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
   -ขอสอบถามงานก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นตะวันออกจากถนนหลักสายบัวขาว – นามน แยก
   เข้าท่ีดิน นางสมบูรณ์ บ้านค้อ หมู่ที ่8 จะมีการด าเนินการได้เมื่อไหร่ 
   (นายเคนมา โคตุระพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   4.1 จัดท า/ทบทวน เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2566  
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................... 
   4.2 สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566  
   รวมระยะเวลา 15 วัน ซึ่งได้ก าหนดไว้เมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  
   2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 แล้วนั น 
มติที่ประชุม  .................................................................................................................................... ........... 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ                  
   5.1………………………………………………………………………………………………………………………….        
   5.2…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
(ประธานสภาฯ)  กุดค้าว สมัยสามัญ สมัยที่  1/2566 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่ง 
    พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  
    ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546)และข้อ 20,(2) ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงเรียกประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุด  
   ค้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 มีก าหนด 15 
    วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม 2566 ลงชื่อ นายสวาท ศรีกุดค้าว ประธานสภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว   
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เนื่องจาก นายเมธา นนทมาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว เดินทางไปราชการ
(ประธานสภาฯ)  เพ่ือเข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 
   17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ท าให้การ 
   ประชุมครั งนี ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ดังนั น ผมขอให้สมาชิกเสนอชื่อเพ่ือเลือก 
   เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวเพื่อท าหน้าที่ในการประชุมสภา ตามระเบียบวาระ เชิญครับ 
   -ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
   เชิญครับ 
นายธนกฤต ศรีทอง -ผมขอเสนอ นางวิลาวัลย์ สิงห์สั่งถ  า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  ชั่วคราวครับ 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -ผมขอสมาชิกรับรอง 2 ท่าน ครับ มีนายเพ็ง สีสุท า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 และนางอรพิศ 
(ประธานสภาฯ)  เพ่ิมขึ น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรอง ครบตามก าหนด จ านวน 2 ท่าน 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับ 
   เลือกเป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวนะครับ 
มติที่ประชุม  -เลือกให้ นางวิลาวัลย์ สิงห์สั่งถ  า  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นเลขาสภาฯ ชั่วคราว 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ นักวิเคราะห์ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวกชพร ไชยขันธ์ -ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 
(นักวิเคราะห์ฯ)  2570) ครั งที่ 1/2566 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว มีประกาศลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
   เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นั น 
    เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
   เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นายกองค์
   การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว จึงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั งที่ 
   1/2566 โดยเป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
   จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
   พ.ศ.2561 และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร 
   กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าวเรียบร้อยแล้ว 
    เพ่ื อ ให้ เป็ น ไปตามความในข้ อ  21  ข้ อ  24  และข้อ  25  แห่ งระเบี ยบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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   2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั งที่ 1/2566 ที่นายกองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลกุดค้าว ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว เพ่ือน าไปปฏิบัติ โดย
   ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
   งบประมาณจากเงินสะสมรวมทั งวางแนวทางเพ่ือให้ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
   โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั งนี  ตั งแต่วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.
   2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่  19 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ด.ต.บุ ญเส็ง 
   แสนณรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบค่ะ  
นายสวาท ศรีกุดค้าว เชิญ ผอ.กองคลัง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสุภารัตน์ ปักไคหัง -เรียนประธานสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันมีเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องรายงานงบ
(ผอ.กองคลัง)  แสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือให้ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าวทราบ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 
   พร้อมนี ) 
ที่ประชุม  -รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว     
   สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2565  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ นายธนกฤต ศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
(ประธานสภาฯ)   
นายธนกฤต ศรีทอง -ตามที่กรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมและได้แก้ไขข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ประธานกรรมการฯ) ซึ่งผมถือว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลกุดค้าว สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั งที่  1 ประจ าปี  2565 เมื่อวันที่  11 
    พฤศจิก ายน  25 65   ซึ่ งผมจะได้ น า เสนอท่ านประธานสภ าองค์ ก ารบ ริห าร 
   ส่วนต าบลกุดค้าวเพ่ือบรรจุวาระในการประชุมครั งต่อไปเพื่อให้สมาชิสภาฯ ได้พิจาณาต่อไป 
   ครับ 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -ตามที่เลขานุการสภาฯได้ส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว  
(ประธานสภาฯ)  สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั งที่ 1 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สมาชิกท่านใดจะ 
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอถามมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
    ยกมือขึ น องค์ประชุมครบ 8 เสียง 
   เห็นชอบ  7 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม -เป็นอันว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุด

ค้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั งที่ 1 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ด้วยคะแนน
เสียงเห็นชอบ  7  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง     

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
   -ขอสอบถามงานก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นตะวันออกจากถนนหลักสายบัวขาว – นามน 
   แยกเข้าที่ดิน นางนุต ดลสมบูรณ์ บ้านค้อ หมู่ที่ 8 จะมีการด าเนินการได้เม่ือไหร่ 
   (นายเคนมา โคตุระพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8) 
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นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ นายเคนมา โคตุระพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเคนมา โคตุระพันธ์ -เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอสอบถามงานก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)  ตะวันออกจากถนนหลักสายบัวขาว – นามน แยกเข้าที่ดิน นางนุต ดลสมบูรณ์ บ้านค้อ 
   หมู่ที่ 8 จะมีการด าเนินการได้เมื่อไหร่ ครับ 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ ผอ.กองช่าง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิพงศกัดิ์ พลชารี -ถนนลูกรังเส้นตะวันออกจากถนนหลักสายบัวขาว-นามน แยกเข้าท่ีดิน นางนุต ดลสมบูรณ์
(ผอ.กองช่าง)  บ้านค้อ หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 118 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 
   หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม. งบประมาณ 43,800 บาท ซึ่งมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมแล้วแต่ต้องรองบประมาณเพ่ือด าเนินการ ต่อไป  
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ นายก ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ด.ต.บุญเส็ง แสนณรงค์ -ในการด าเนินการซึ่งจะขอดูงบประมาณจากงบเหลือจ่ายซึ่งขอฝากหัวหน้าส านักปลัดได้
(นายก)   ตรวจสอบดูงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อด าเนินการต่อไป 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสิทธิชัย สิริโชติกุลชัย -ผมขอชี แจงแผนจะมีผลบังคับใช้วันนี ถ้าสภาอนุมัติในนี ก็จะมีผลและประกาศใช้เลย 
(หน.สป.)  ขั นตอนในการด าเนินการ ก็ได้สอบถาม ผอ.กองช่างว่ายังเป็นที่ส่วนบุคคล จะให้ผู้ใหญ่บ้าน
   ได้ท าหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมรายชื่อแนบมาส่งให้กองช่าง ส่วนงบประมาณก็จะได้
   ตรวจสอบดูว่าจะจ่ายจากงบกลางหรือการโอนงบประมาณซึ่งจะเป็นอ านาจจากสมาชิกเพ่ือ
   อนุมัติการโอนครั งนี  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา                
   4.1 จัดท า/ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจ าป ี
   งบประมาณ พ.ศ.2566  
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ นักวิเคราะห์ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวกชพร ไชยขันธ์ -เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้ผ่านการประชาคมเมื่อวันที่ 27 
(นักวิเคราะห์ฯ)  มกราคม 2566 ขอชี แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 
   2570) เพ่ือเพ่ิมเติมครั งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว อ าเภอกุฉินารายณ์ 
   จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายละเอียดตามเอกสาร แบบ ผ.02 ที่แนบท้ายนี ) 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถาม เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมพิต พิมรินทร์ -ขอเรียนถามถนนเส้นท้ายบ้านหนองโง้งหมู่ที่ 6 ไปถึงล าพะยังได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
(ส.อบต.หมู่ที่ 6)  ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หรือยังครับ 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ ผอ.กองช่าง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิพงศักดิ์ พลชารี -ส าหรับโครงการถนนเส้นท้ายบ้านหนองโง้งหมู่ที่ 6 ถึงล าพะยังได้บรรจุเข้าในแผนเล่มใหญ่ 
(ผอ.กองช่าง)  เรียบร้อยขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบดูได้เลยครับ 
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นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ นายธนกฤต ศรีทอง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายธนกฤต ศรีทอง -ขอสอบถามเรื่องกล้องวงจรปิดที่ติดภายในต าบลกุดค้าว ตั งไว้ จ านวน 4 เครื่อง            
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  จะเพียงพอไหมครับ 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสิทธิชัย สิริโชติกุลชัย  -ขออภิปรายเรื่องการที่จะซื อกล้องวงจรปิดของ อบต.จะต้องอ้างอิงจากมาตรฐานครุภัณท์ 
(หัวหน้าส านักปลัด) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที ( ICT) ซึ่งเฉพาะราคากล่อง  
    20,000 บาท จึงตั งไว้เพ่ือให้มีในแผนซึ่งถ้ามีความจ าเป็นจริงที่ต้องติดตั งก็จะติดเฉพาะ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 แห่ง ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณมากเกินไป แต่ถ้าได้เงินอุดหนุน  
   เฉพาะกิจที่ให้มาซึ่งงบประมาณที่ขอไป 490,000 บาท ได้กล้อง 8 เครื่อง ซึ่งบรรจุเข้าใน
   แผนไว้ก็จะสามารถด าเนินการได ้  
นายสวาท ศรีกุดค้าว -สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา
(ประธานสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว ท่านใดเห็นชอบ จัดท า/ทบทวน เพ่ิมเติม แผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ยกมือขึ น องค์ประชุมครบ 
   8 เสียง 
    เห็นชอบ  7 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง  
มติที่ประชุม -เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบจัดท า/ทบทวน เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  7  เสียง ไม่
เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

   4.2 สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 
    รวมระยะเวลา 15 วัน ซึ่งได้ก าหนดไว้เม่ือคราวประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
   2565  เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 แล้วนั้น 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ นายเพ็ง สีสุท า ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเพ็ง สีสุท า  -ผมขอเสนอ 4 สมัยตามเดิม ครับ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -สอบถามในที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีขอ 
(ประธานสภาฯ  เชิญหัวหน้าส านักปลัด สรุปก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2566  
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสิทธิชัย สิริโชติกุลชัย -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(หัวหน้าส านักปลัด) (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนประชุมสามัญประจ าปี 
   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น วันเริ่มสมัย 
   ประชุมสามัญประจ าปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
   ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  
    โดยให้น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ฯลฯ 
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    ดังนั น เพ่ือให้การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2566 และวันเริ่ม 
   ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ที่
   ประชุมได้พิจารณาตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้เสนอดังนี  ครับ 
    สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 
   รวมระยะเวลา 15 วัน ซึ่งได้ก าหนดไว้เมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565
   เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 แล้วนั น 
    ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดท าร่างก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2566
   และก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก ของปีถัดไป ดังนี  
    2.สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2566 
   รวมเป็นระยะเวลา 15 วัน 
    3.สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2566 
   รวมเป็นระยะเวลา 15 วัน 
    4.สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2566 
   รวมเป็นระยะเวลา 15 วัน 
     รวมสมัยประชุมสามัญ จ านวน 4 สมัย 
   สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2567 
   1.สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 มีก าหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 1  
   เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอมติสภาต่อไปขอมติที่
(ประธานสภาฯ)  ประชุมในการก าหนดสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 และสมัยสามัญสมัยแรก ของปี 
    พ.ศ. 2567 ยกมือขึ น องค์ประชุมครบ 8 เสียง  
      เห็นชอบ  7 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ - เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง     
มติที่ประชุม -เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว มีมติเห็นชอบการก าหนดสมัย

สามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 และสมัยสามัญสมัยแรก ของปี พ.ศ. 2567  ด้วยคะแนน
เสียงเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ตามที่ นายเพ็ง สีสุท า 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 เสนอ    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ นางวิลาวัลย์ สิงห์สั่งถ  า ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นางวิลาวัลย์ สิงห์สั่งถ  า -น  าประปาบ้านกุดค้าวน  าขุ่นจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ ผอ.กองช่าง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิพงศักดิ์ พลชารี -สาเหตุที่น  าประปาบ้านกุดค้าวมีน  าขุ่นสืบเนื่องจากได้มีการดูดน  าล้างถังประปา ครับ 
(ผอ.กองช่าง) 
นายสวาท ศรีกุดค้าว -เชิญ นายธนกฤต ศรีทอง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 
 




